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ข่าวประชาสัมพนัธ์  
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

๑๑๔ สขุมุวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

"ศธ."เมนิผลวิจัย มศว  แจกแทบ็เล็ต.ป.1 
 

  ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สรุปผลศึกษาวิจัยของการใช้แทบ็เล็ต โดยระบุว่า การแจก
แทบ็เล็ตให้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาป่ีที่ 4 จะเกิดประโยชน์คุ้มค่ากว่าแจกให้กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ว่า ตนก็พร้อมยินดีจะรับฟังข้อเสนอทางวิชาการ แต่การแจกแท็บเล็ตให้
นักเรียนชัน้ป.1 นัน้ เป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็คงจะต้องเดนิหน้า
ต่อไป ส่วนการแจกแท็บเล็ตให้นกัเรียนในระดบัอ่ืน ๆนัน้ คาดว่าภายใน 3-4 ปีนี ้จะสามารถแจกแท็บเล็ต

ให้ได้ครบทัง้หมดในทกุระดบัชัน้  

 ศ.ดร.สชุาติ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีท่ีมีครูเสนอเร่ืองจุดการเช่ือมต่อสญัญาณไวไฟ(wifi) เพ่ือให้

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นัน้ ตนได้สัง่การไปแล้วว่าให้เร่งติดตัง้ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนโดยเร็ว โดยให้

ประสานกบัทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ส่วนกรณีท่ีผลการศึกษาของมศว 

เสนอให้มีการทําไวไฟชุมชนเพ่ือให้เด็กสามารถใช้แท็บเล็ตท่ีบ้านได้ด้วยนัน้ คงไม่ใช่ภารกิจของกระทรวง

ศกึษาฯ แตน่่าจะเป็นเร่ืองของกระทรวงไอซีที มากกวา่ท่ีจะไปดําเนินการ  

 " ผมมองว่าเด็ก ป.1 ทกุวนันีไ้ม่ได้เล็กอย่างท่ีคิดกนัแล้วนะ เพราะเด็กได้สมัผสักบัเทคโนโลยีท่ีมี

ความก้าวหน้ามากมายอยู่แล้ว และจากการวิจยัอ่ืน ๆก็ระบเุหมือนกนัวา่ แท็บเล็ตนัน้ช่วยให้การเรียนรู้ของ

เด็กมีความก้าวหน้าได้มาก เสมือนเป็นครูอีกคนหนึ่ง แต่ขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์ ซึง่ต่อไปผม

จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจดัซือ้ซอฟท์แวร์ สื่อการเรียนการสอนได้เองด้วย ส่วนซอฟท์แวร์หลกั ๆท่ี

ต้องมีในแท็บเลต็ ทางกระทรวงศกึษาฯก็จะดแูลให้อยูแ่ล้ว" รมว.ศธ.กลา่ว 

ขา่วจากหนงัสือพิมพ์เนชัน่   ฉบบัประจําวนัท่ี  ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  หน้า   

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมัพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสือ่สิง่พมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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